



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

เรื่อง ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภทผู้มีคุณวุฒิ)
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ รวม ๓ อัตรา โดยกำหนดรับสมัครระหว่าง วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๖ ถึง วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖ และกำหนดวันสรรหาและเลือกสรร วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๖ นั้น

บัดนี้ กระบวนการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภทผู้มีคุณวุฒิ) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี รายละเอียดปรากฏตามผลการเลือกสรรแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ผู้ได้รับการเลือกสรรทราบว่า

๑. บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามประกาศนี้ให้ใช้ได้มีกำหนด ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ขึ้นบัญชี และถ้ามีการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างในตำแหน่งเดียวกันนี้อีกและได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรครั้งนี้เป็นอันยกเลิก

๒. การเลือกสรรนี้ ผู้ผ่านการเลือกสรรได้ตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร ดังนั้น หากภายหลังได้ตรวจสอบพบว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนถูกต้องตามที่กำหนดไว้ แม้ว่าจะเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรแล้วหรือได้ทำสัญญาจ้างแล้วก็ตาม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติและจะพิจารณาให้ยกเลิกสัญญาจ้างในกรณีที่ได้ทำสัญญาจ้างแล้ว

อนึ่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี จะมีหนังสือแจ้งผู้ได้รับการเลือกสรรมาบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรฯ ต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายธนภุต อัคระสัมปยุต)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภทผู้มีคุณวุฒิ) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
แบบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ

ผ่านการเลือกสรร ได้ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	เลข ประจำตัว	หมายเหตุ
๑	นายออกนิษฐ์ เกริกกุลธร	๐๑ - ๑๓	ได้รับการเลือกสรร
๒	นายภูบดินทร์ สุขเสมอกุล	๐๑ - ๐๓	ได้รับการเลือกสรร
๓	นางยุภา ศรีธิโก	๐๑ - ๑๐	ได้รับการเลือกสรร
๔	นางสาวรัศมีจันทร์ ด่วงทอง	๐๑ - ๐๒	ผ่านการเลือกสรร

หมายเหตุ : ลำดับที่ ๑-๓ ผู้ที่ได้รับการเลือกสรรฯ รายงานตัวภายในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมสัมมนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (ชั้น ๑)